



## ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง โดยให้ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ต่อมา ก.พ. เห็นชอบให้กระทรวงฯ พิจารณา (๑) ปัจจัยด้านภาษาต่างประเทศ (๒) ปัจจัยด้านประสบการณ์ทำงาน (๓) ปัจจัยด้านคุณวุฒิการศึกษา (๔) ปัจจัยด้านผลงานและรางวัล (สำหรับตำแหน่งในสายงานหลัก) และ ปัจจัยด้านผลคะแนนสอบ (สำหรับตำแหน่งในสายงานที่ไม่ใช่สายงานหลัก) ความแจ้งแล้ว นั้น

อ.ก.พ. กระทรวงการต่างประเทศ ได้ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้ปรับปรุงรายละเอียดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือนของกระทรวงฯ ซึ่ง ก.พ. เห็นชอบกับข้อเสนอของ อ.ก.พ. กระทรวง ด้วยแล้ว จึงขอประกาศ ดังนี้

๑. ยกเลิกประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง สำหรับตำแหน่งในสายงานหลัก (วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท และวุฒิปริญญาเอก) ฉบับลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ สำหรับตำแหน่งในสายงานหลัก (วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท และวุฒิปริญญาเอก)

๒. ยกเลิกประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง สำหรับตำแหน่งในสายงานที่ไม่ใช่สายงานหลัก (วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) และตำแหน่งในสายงานที่ไม่ใช่สายงานหลัก (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ฉบับลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับตำแหน่งในสายงานที่ไม่ใช่สายงานหลัก (วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) และตำแหน่งในสายงานที่ไม่ใช่สายงานหลัก (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี)

๓. ให้ใช้ประกาศฉบับนี้ สำหรับตำแหน่งในสายงานหลัก (วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท และวุฒิปริญญาเอก) และสำหรับตำแหน่งในสายงานที่ไม่ใช่สายงานหลัก (วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) และตำแหน่งในสายงานที่ไม่ใช่สายงานหลัก (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ดังมีรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายธานี ทองภักดี)

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ



ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับตำแหน่งในสายงานหลัก  
(วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท และวุฒิปริญญาเอก)

ปัจจัยที่นำมาพิจารณา	ร้อยละของเงินที่จะได้เพิ่ม	หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ภาษาต่างประเทศ	๕๐	<p>ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย จีนกลาง สเปน อาหรับ (อารบิก) เยอรมัน ญี่ปุ่น ลาว เขมร เวียดนาม พม่า (เมียนมา) บาหลี (มาเลเซีย/อินโดนีเซีย) เกาหลี และ โปรตุเกส โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส รัสเซีย จีนกลาง สเปน อาหรับ (อารบิก) เยอรมัน ญี่ปุ่น ลาว เขมร เวียดนาม พม่า (เมียนมา) บาหลี (มาเลเซีย/อินโดนีเซีย) เกาหลี และ โปรตุเกส ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ หรือเป็นภาษาหลักในการศึกษาตามหลักสูตรที่ทุนกำหนดในกรณีเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จะถือว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดโดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ โดยมีผลการทดสอบไม่ต่ำกว่าระดับ B2 (ตามเกณฑ์ CEFR) หรือร้อยละ ๗๐ หรือเทียบเท่าของทั้ง ๔ ทักษะ (การอ่าน การฟัง การเขียน และการพูด)</li> <li>- สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ หรือ เป็นภาษาหลักในการศึกษาตามหลักสูตรที่ทุนกำหนดในกรณีเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จะถือว่า ภาษาฝรั่งเศส รัสเซีย จีนกลาง สเปน อาหรับ (อารบิก) เยอรมัน ญี่ปุ่น ลาว เขมร เวียดนาม พม่า (เมียนมา) บาหลี (มาเลเซีย/อินโดนีเซีย) เกาหลี และ โปรตุเกส เป็นภาษาต่างประเทศ และจะต้องผ่านการทดสอบภาษานั้น ๆ ตามที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกำหนด โดยมีผลการทดสอบไม่ต่ำกว่าระดับ B2 (ตามเกณฑ์ CEFR) หรือร้อยละ ๗๐ หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ในกรณีที่สอบด้วยข้อสอบมาตรฐานของภาษานั้น ๆ การทดสอบและประมวลผลให้เป็นไปตามวิธีการของข้อสอบนั้น สำหรับกรณีที่ต้องจัดการทดสอบเอง ให้มีผลการทดสอบไม่ต่ำกว่าระดับ B2 (ตามเกณฑ์ของ CEFR) หรือร้อยละ ๗๐ หรือเทียบเท่า</li> </ul>
ประสบการณ์ทำงาน	๒๐	มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์กับตำแหน่งและงานที่ปฏิบัติ ๑ ปี ขึ้นไป โดยให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดปัจจัยฯ เป็นผู้พิจารณา
คุณวุฒิการศึกษาที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน	๑๕	เป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์กับตำแหน่งและงานที่ปฏิบัติ โดยเป็นคุณวุฒิอื่นในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ หรือ คุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาตามที่ทุนกำหนดในกรณีเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ โดยให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดปัจจัยฯ เป็นผู้พิจารณา
ผลงาน/รางวัล	๑๕	มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และได้รับการตีพิมพ์ หรือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ทั้งนี้ จะต้องเป็นผลงานทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานในตำแหน่งที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง และอยู่ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดปัจจัยฯ เป็นผู้พิจารณา

ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับตำแหน่งในสายงานที่ไม่ใช่สายงานหลัก  
(วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป)

ปัจจัยที่นำมาพิจารณา	ร้อยละของเงินที่จะได้เพิ่ม	หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ประสบการณ์ทำงาน	๕๐	มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์กับตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งและลักษณะงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือตามประกาศรับสมัคร ๑ ปีขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง และมีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดปัจจัยฯ เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ คุณวุฒิการศึกษาของประสบการณ์ดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับระดับของคุณวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ภาษาต่างประเทศ	๓๐	ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดโดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ โดยมีผลการทดสอบไม่ต่ำกว่าระดับ B1+ (ตามเกณฑ์ของ CEFR) หรือร้อยละ ๖๕ หรือเทียบเท่าของทั้ง ๔ ทักษะ (การอ่าน การฟัง การเขียน และการพูด)
ผลคะแนนสอบ	๑๐	เป็นผู้ที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับการคัดเลือกจากวิธีการสอบแข่งขันหรือวิธีการคัดเลือก ซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ และได้ขึ้นบัญชีตามประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ในลำดับที่ร้อยละ ๑๐ แรก และมีผลคะแนนสอบรวมทุกภาคที่จัดสอบโดยกระทรวงการต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕ ทั้งนี้ หากมีผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีไม่ถึง ๑๐ คน จะถือว่าร้อยละ ๑๐ แรก คือผู้ที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกและได้ขึ้นบัญชีในลำดับที่ ๑
คุณวุฒิการศึกษาที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน	๑๐	เป็นคุณวุฒิอื่นในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และเป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์กับตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง และลักษณะงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือตามประกาศรับสมัคร โดยให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดปัจจัยฯ เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ คุณวุฒิการศึกษาที่เทียบได้ในระดับเดียวกันไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง



ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับตำแหน่งในสายงานที่ไม่ใช่สายงานหลัก  
(วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี)

ปัจจัยที่นำมาพิจารณา	ร้อยละของเงินที่จะได้เพิ่ม	หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ประสบการณ์ทำงาน	๕๐	มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์กับตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง และลักษณะงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือตามประกาศรับสมัคร ๑ ปีขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง และมีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดปัจจัยฯ เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ คุณวุฒิการศึกษาของประสบการณ์ดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับระดับคุณวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ภาษาต่างประเทศ	๓๐	ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดโดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ โดยมีผลทดสอบไม่ต่ำกว่าระดับ B1 (ตามเกณฑ์ CEFR) หรือร้อยละ ๖๐ หรือเทียบเท่าของทั้ง ๔ ทักษะ (การอ่าน การฟัง การเขียน และการพูด)
ผลคะแนนสอบ	๑๐	เป็นผู้ที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับการคัดเลือกจากวิธีการสอบแข่งขันหรือวิธีการคัดเลือก ซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ และได้ขึ้นบัญชีตามประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ในลำดับที่ร้อยละ ๑๐ แรก และมีผลคะแนนสอบรวมทุกภาคที่จัดสอบโดยกระทรวงการต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕ ทั้งนี้ หากมีผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีไม่ถึง ๑๐ คน จะถือว่า ร้อยละ ๑๐ แรก คือผู้ที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกและได้ขึ้นบัญชีในลำดับที่ ๑
คุณวุฒิการศึกษาที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน	๑๐	เป็นคุณวุฒิอื่นในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และเป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์กับตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งและลักษณะงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือตามประกาศรับสมัคร โดยให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดปัจจัยฯ เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ คุณวุฒิการศึกษาที่เทียบได้ในระดับเดียวกันไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง